



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรและมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปยังหลายพื้นที่ และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มขึ้นและมีผู้ติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดมาตรการดังต่อไปนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่และรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขต พิจารณาจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และให้ดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยระบบออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม ในส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ การสอบประจำภาคการศึกษา หรือการปฏิบัติการด้านการวิจัยในพื้นที่ส่วนงาน ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. ให้หัวหน้าส่วนงาน รองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขตและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน ภายใต้สำนักงานอธิการบดี พิจารณากระบวนการและภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน/สังกัด โดยสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีระบบการติดตามงานและการรายงานผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การงดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันในพื้นที่แออัด และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆที่ไม่จำเป็น

4. กรณีนอกเหนือไปจากประกาศนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานและรองอธิการบดีที่กำกับดูแลวิทยาเขตและกำกับดูแลหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล